

**BÀI PHÁT BIỂU CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN KHÁNH
TẠI BUỔI KHAI MẠC "HỘI THẢO KHU VỰC VỀ BIẾN ĐỔI
KHÍ HẬU VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHÚNG ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
SINH THÁI Ở ĐÔNG NAM CHÂU Á"
TẠI HÀ NỘI, NGÀY 16 - 17 THÁNG XI NĂM 1992**

Thưa đoàn chủ tịch,
Thưa quý vị đại biểu,

Thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi nhiệt liệt hoan nghênh các vị đại diện Tổ chức Khí tượng thế giới, Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc, Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam, cùng toàn thể các đại biểu tham gia Hội thảo.

Sự có mặt của các vị tại cuộc Hội thảo này thể hiện mối quan tâm sâu sắc của các Tổ chức quốc tế, các Ban liên Chính phủ, các nước, các nhà khoa học đối với một trong những sự kiện nghiêm trọng bậc nhất của môi trường thế giới hiện nay là biến đổi khí hậu toàn cầu, trong đó có biến đổi khí hậu ở khu vực Đông Nam châu Á. Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến các vấn đề về khí hậu, môi trường, công tác phòng chống thiên tai và vì vậy đánh giá cao việc tổ chức tại Hà Nội cuộc Hội thảo khu vực này.

Như báo cáo của Ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) đã nêu rõ, nếu không có hoặc chỉ có rất ít biện pháp hạn chế sự phát thải khí nhà kính, nếu nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu vẫn là nhiên liệu hóa thạch, nếu rừng tiếp tục bị tàn phá, thì nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng lên, các biến đổi khí hậu khác thường và thiên tai sẽ dồn dập hơn, mãnh liệt hơn.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu như thế, Đông Nam châu Á sẽ là một trong những khu vực chịu tác động mạnh mẽ, những biến đổi dị thường về gió mùa, bão nhiệt đới và sự dâng lên của mực nước biển,... sẽ gây ra nhiều trở ngại hơn đối với sản xuất nông nghiệp, lũ lụt, hạn hán sẽ nhiều hơn, nguồn cung cấp nước sẽ giảm đi, hàng trăm nghìn hecta đất các vùng thấp ven biển có thể bị ngập, hàng triệu người sống trên các đảo và quần đảo bị uy hiếp do nước biển dâng. Chắc chắn rằng phải chi phí nhiều tiền của và công sức để bảo

vệ hàng nghìn ki-lô-mét biển cùng nhiều công trình giao thông, xây dựng, kinh tế, văn hóa ở đó. Biến đổi khí hậu chắc chắn sẽ có ảnh hưởng xấu đối với sức khỏe con người.

Song, như quý vị đều biết, cho đến nay vẫn còn nhiều điều chưa được khẳng định hoặc chưa đủ những thông tin cần thiết cho việc đánh giá hiện trạng và dự báo xu thế khí hậu cho các thập kỷ sắp tới, nhất là về quy mô, mức độ và đặc tính khu vực trong biến đổi của các yếu tố.

Vì vậy, cuộc Hội thảo này, cũng như nhiều Hội thảo khác, sẽ góp phần làm sáng tỏ không những hiện trạng và xu thế biến đổi khí hậu mà cả tác động của chúng đến môi trường sinh thái cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội trên khu vực Đông Nam châu Á, đồng thời tìm hiểu và dự kiến những chính sách và chiến lược đáp ứng với biến đổi khí hậu trong giai đoạn sau Hội nghị Thượng đỉnh của Liên hiệp quốc về Môi trường và phát triển họp tại Braxin, tháng VI năm 1992.

Cần thiết phải có các cuộc trao đổi ý kiến, cùng nhau xem xét những vấn đề kinh tế, kỹ thuật và khoa học có liên quan đến biến đổi khí hậu để đề ra những biện pháp ứng phó hiệu quả nhất trên cơ sở các nguyên tắc và luật pháp quốc tế, phù hợp với lợi ích khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường của mỗi nước trong khu vực nhằm đạt được mục tiêu phát triển lâu bền và hạn chế tới mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh về Môi trường và phát triển ở Rio de Janeiro, tôi đã thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Công ước quốc tế về biến đổi khí hậu. Việt Nam mong muốn phát triển sự hợp tác nghiên cứu và thám sát về khí hậu và biến đổi khí hậu với các nước trong khu vực Đông Nam châu Á và các nước trên thế giới. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ nhiều mặt của Tổ chức Khí tượng thế giới, Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc, Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc, các Tổ chức quốc tế, các Ban Liên Chính phủ, các Tổ chức khoa học và các nhà khoa học trên thế giới.

Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp.